

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ /๒๕๖๕
 วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสัญญา พลเลิศ	ประธานสภาฯ	สัญญา พลเลิศ
๒	นายสมศักดิ์ ทองแถม	รองประธานสภาฯ	สมศักดิ์ ทองแถม
๓	นายณัฐพล ธรรมรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	ณัฐพล ธรรมรัตน์
๔	นางวงเดือน จันทกิจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	วงเดือน จันทกิจ
๕	นายชนะพันธ์ สุดใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ชนะพันธ์ สุดใจ
๖	นายประยุทธ์ สะอาดเอี่ยม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประยุทธ์ สะอาดเอี่ยม
๗	นายสมศักดิ์ มีโถมงาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ มีโถมงาม
๘	นายประภาส ราษฎร์มีชัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ประภาส ราษฎร์มีชัย
๙	นางอรุณี ทองชาติ	เลขาประธานสภาฯ	อรุณี ทองชาติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุเทพ ทองธรรมชาติ	นายก อบต.	สุเทพ ทองธรรมชาติ
๒	นายสมชาย บุรณะกนก	รองนายก อบต.	สมชาย บุรณะกนก
๓	นางนิทรา กำลังหาญ	รองนายก อบต.	นิทรา กำลังหาญ
๔	นายวรทัต ธรรมรัตน์	เลขานุการนายก อบต.	วรทัต ธรรมรัตน์
๕	นายภิรมย์ แก้วปาน	รองปลัดอบต.	ภิรมย์ แก้วปาน
๖	นายธัชชัย บุษบรรณ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙	ธัชชัย บุษบรรณ
๗	นายสาโรจน์ สะอาดเอี่ยม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	สาโรจน์ สะอาดเอี่ยม
๗	นายปัญญา ทองแยม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	ปัญญา ทองแยม
๖	นางสาววิไลรัตน์ สะอาดเอี่ยม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖	วิไลรัตน์ สะอาดเอี่ยม
๗	นายเฉลิมชัย โถแพ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	เฉลิมชัย โถแพ
๗	นายธีระยุทธ พลเลิศ	กำนันต.จระเข้มใหญ่	ธีระยุทธ พลเลิศ
๖	นายนพพร เจตนิพิฐ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	นพพร เจตนิพิฐ
๗	นายธนวิทย์ บุญญ์กูฏ	ประชาชน	ธนวิทย์ บุญญ์กูฏ
๗	นางกัญญา บุญญ์กูฏ	ประชาชน	กัญญา บุญญ์กูฏ
๖	นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศุรจนากร มณีอินทร์
๗	นางวาสนา อ่อนเถื่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	วาสนา อ่อนเถื่อน
๗	นางสาววิรัช สะอาดเอี่ยม	คนงานทั่วไป	วิรัช สะอาดเอี่ยม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบองค์ประชุม และนั่งประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พลเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผิดก็ขอให้แจ้งที่ประชุมเพื่อแก้ไขต่อไป ถ้าไม่มีท่านใดจะขอแก้ไขจะถือว่าทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวนี้ครับ

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จำนวน ๘ เสียงรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา / ดำเนินการ

๓.๑ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ในวาระนี้ขอให้นางสาวศุภจนากร มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไปครับ

นางสาวศุภจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งทาง อบต.จรเข้ใหญ่ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ แต่ตอนที่มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็นร่างแผนฯ อยู่ และเมื่อเดือนสิงหาคมมีหนังสือสั่งการมาอีก ๑ ฉบับ โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หน้าที่ ๓ ข้อ ๓.๙ เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้วนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี /แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการภายใน ๑๒๐ วัน ได้ตามกำหนดเวลา ให้เป็นอำนาจผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขยายเวลา จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยต้องทำตามขั้นตอน ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดการประชุมประชาคมตำบล โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ด้วย ตอนนี้ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกผู้ใหญ่บ้านกำนัน ได้ไปดูโครงการของหมู่บ้านของตนเอง ว่าขาดตกโครงการอะไร จะเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อความโครงการ หรือตรงไหนของแผนเดิม ได้ไปดูเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอในการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน และตำบล ต่อไปนะคะ ท่านใดสงสัยตรงไหน ไหมคะ สอบถามได้เลยคะ

ถ้าไม่มีก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเท่านี้ก่อนคะ จะดำเนินการจัดทำตอนไหนทาง อบต. จะแจ้งอีกทีขอบคุณคะ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.๗) - เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแผนอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลายหมู่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น หมู่ ๓ ผมไม่แน่ใจว่าน้ำท่วมครั้งนี้ซอยบ้านสมาชิกหมู่ที่ ๓ จะเดือดร้อนมากที่สุดเพราะมันต่ำ ซึ่งโครงการที่ขอเข้าข้อบัญญัติในปี ๖๖ ก็คือไฟฟ้า แต่ซึ่งถ้าถนนมันค่อนข้างเสียหายมากผมคิดว่างบประมาณอบต.อย่างเดียวน่าจะไม่พอ อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจข้างนอก ส่วนหมู่ ๗ เส้นหนองบัวถ้าจะมีการเพิ่มแผนก็ขอเน้นเรื่องที่ดิน การอุทกที่ติดต้องใบอุทกที่ดินต้องชัดเจน ไม่ใช่แค่หมู่๗ ขอให้ทุกหมู่ก็เน้นเรื่องการอุทกที่ดินเช่นกัน ส่วนหมู่ ๖ อาจจะต้องการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเช่นกัน คือเส้นจากหมู่ ๖ ไปหมู่ ๗ และที่สำคัญอาจจะต้องมีเรื่องเสริมของหินคุกให้มันสูงอีกสัก ๓๐-๔๐ เซนติเมตร หมู่ ๕ เช่นเดียวกันที่ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาที่ลงมาจากสะพาน ตรงนั้นก็จะต้องเสริมเหมือนกัน เรื่องแผนเราก็จะมาคุยกันอีกทีเพราะว่าช่วงนี้เราก็ยุ่งกันอยู่เรื่องน้ำท่วม เราต้องมานั่งคุยกันว่าตรงไหนเราจะปรับแผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าท่านใดสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

นางสาวศุภรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) - อยากให้ท่านสมาชิกเมื่อได้โครงการแล้ว ขอให้แจ้งกับทางกองช่างอธิบายกับช่างว่า ตรงนี้ต้องเสริมอยากให้เสริมเท่าไร เรื่องชื่อโครงการจะได้ถูกต้อง ไม่อย่างนั้นอาจจะมีการผิดพลาด แล้วมันก็จะไม่ตรงวัตถุประสงค์เป้าหมาย แล้วจะทำให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นประจำอาจจะให้แจ้งรายละเอียดให้ช่างทราบให้ชัดเจน

ที่ประชุม - รับทราบ

๓.๒ เรื่องการหารือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลจรเข้ใหญ่

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ในวาระนี้ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.๗) - ในช่วงนี้สถานการณ์น้ำก็ยังท่วมอยู่ ในเรื่องของความช่วยเหลือประชาชนต่างๆ อย่างเช่นถุงยังชีพวันนี้ถุงกาชาดก็มาแล้ว ซึ่งในตอนแรกผมคิดว่าถ้าไม่มีของกาชาดมาผมก็จะใช้งบประมาณของอบต.ในการจัดซื้อถุงยังชีพ ซึ่งเป็นงบประมาณค่อนข้างสูง แต่เราโชคดีได้รับการช่วยเหลือ

จากสภากาชาด ซึ่งในวันนี้ผมก็จะมีการปรึกษากับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าถ้ามีการช่วยเหลือมาอีกเรา จะมีการจัดการกับถุงยังชีพนั้นอย่างไร ผมอยากถามความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ว่าถ้าในกรณีที่มีหน่วยงานกู้ภัยหรือเอกชนจากข้างนอก มาช่วยเหลือในหมู่บ้านๆ หมู่เดียว จะให้หมู่บ้านไปอยู่กับลำดับท้ายสุด อย่างเช่นถ้าวันนี้จับได้หมายเลข ๑ ถ้ามีการช่วยเหลือจากข้างนอกมา ก็จะทำให้อยู่ลำดับสุดท้าย หรือจะมีการจัดการอย่างไร ผมก็จะขอปรึกษากับกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน และผมอยากแจ้งว่าถ้ามติที่ประชุมวันนี้เป็นเช่นไร ก็อยากให้ทุกท่านเคารพมติที่ประชุมด้วยครับ วันนี้มีการแพ็คถุงยังชีพของสภากาชาดที่วัดจรเข้ใหญ่ รอผู้ใหญ่บ้านและกำนันสักครู่ เราจะมีการจัดฉลากเรื่องถุงยังชีพ และมีการปรึกษาขอความคิดเห็นเรื่องถุงชีพกัน รอผู้นำกันสักครู่ครับ ถ้าผมบอกว่าถ้ามีการจับสลากแล้วหมู่ ๙ อยู่อันดับที่ ๑ แล้วได้ถุงยังชีพจากข้างนอกมา แล้วเขาก็จะอยู่ลำดับที่ ๑ เหมือนเดิม ผมก็ไม่ว่าผมเคารพการตัดสินใจเคารพมติที่ประชุม อยากให้ทุกท่านเสนอความคิดเห็น เพราะว่าทุกคนมีความเห็นต่างจากผม ผมเคารพการตัดสินใจของท่านครับ

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ในส่วนของความคิดเห็นของผมนี้ อย่างที่ท่านนายกพูดผมคิดว่าก็ดี จริงๆแล้วของเราทั้ง ๙ หมู่ ในกรณีที่เรารับถุงยังชีพมาไม่ครบและเราได้จับฉลากกันแล้ว เราได้ประชุมกันแล้วก็อยากจะให้อาตามเสียงส่วนมากประชาธิปไตย เราอยู่กันแบบพี่น้อง มติที่ประชุมว่าอย่างไร ก็ขอให้ตามที่ประชุมครับ ไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการว่าเมื่อเราประชุมตกลงกันแล้วเรา ไม่ได้ทำตามที่พูดคุยตกลงกันเป็นส่วนใหญ่ เท่ากับเราไม่ให้เกียรติคนที่มาประชุมครับ เรื่องความเดือดร้อนก็เดือดร้อนกันทั้งหมดทุก ๙ หมู่ ผมก็เข้าใจว่าสมาชิกทุกท่านอยากให้ลูกบ้านได้ของดีทุกท่าน แต่เราตกลงกันแล้วก็ขอให้เป็นที่ตกลงจะได้ไม่มีการขัดแย้ง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ในวาระที่ ๔ นี้ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.๗) - เราก็คงจะปรึกษาว่าในกรณีที่ได้รับถุงยังชีพจากข้างนอกมาเราจะมีจัดการอย่างไร อย่างเช่นเราจะทำการจับฉลากเรียงลำดับในการรับถุงยังชีพ สมมติว่าหมู่ ๖ ได้ลำดับที่ ๑ และได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพจากภายนอกหรือเอกชน และถ้ามีถุงยังชีพมาจากทางอบต. เราก็คงจะให้หมู่ ๖ ไปอยู่ในลำดับสุดท้าย ลำดับที่ ๒ ก็ขึ้นมาเป็นลำดับที่ ๑ หรือท่านใดมีความเห็นที่ต่างออกไปก็เสนอความคิดเห็นได้ครับ แต่สุดท้ายเราก็ต้องยึดมติที่ประชุม ถ้ามติที่ประชุมออกมาอย่างไร ก็ขอให้ยึดตามมติที่ประชุมครับ

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ในส่วนของถุงยังชีพที่ได้จากเอกชนนั้น เรื่องของก็จะแตกต่างกันออกไป เราต้องยอมรับความจริงว่าของนั้นไม่เหมือนกัน เพราะว่าหน่วยงานอื่นที่เขามาช่วยเราของก็มีจิตศรัทธาในการมาช่วยเรา และมีถุงเล็กบ้างถุงใหญ่บ้าง อาจจะไม่เท่ากันก็ไม่ใช่ไร ก็อยากให้บอกกับลูกบ้านท่านว่าอันนั้นมันเป็นของเอกชนเขามาช่วยให้มาเท่านั้น เราจะไปเปรียบเทียบกับหมู่อื่นไม่ได้ แต่ถ้าอยากได้แบบเหมือนกันก็ต้องเป็นแบบวันนี้คือของสภากาชาดไทยได้กันทั้งตำบลได้เหมือนกัน มีท่านใดจะเสนอความเห็นท่านผู้ใหญ่กำนันสมาชิกเสนอความคิดเห็นได้เลยครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.๗) - สวัสดีท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับ พรุ่งนี้จะมีการแจกถุงยังชีพที่วัดจรเข้ใหญ่ในเวลา ๙.๐๐ น ประมาณ ๘.๓๐ น ก็ขอเชิญท่านมาช่วยสถานที่ จะขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่ หมู่ ๒ ขอประชาชนมาร่วมงานมา ๒๐๐ คน ซึ่งทางผู้ใหญ่หนูก็จะขอปรึกษากับสมาชิกในหมู่บ้านก่อน แต่ผมคิดว่าอยากให้แต่ละหมู่บ้านมาหมู่ละประมาณ ๒๕ คน มารับมอบส่วนถุงยังชีพที่เหลือก็จะให้ผู้นำ

ชุมชน นำไปแจกให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน ผมก็เข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านมีงานมากกว่าสมาชิก อันนี้สมาชิกต้องเข้าใจ แต่ผมอยากให้ประสานงานร่วมมือทำงานร่วมกัน ในเบื้องต้นผมอยากถามกำนันผู้ใหญ่บ้านว่า ในส่วนของรอบต่อไป เรื่องลุงยังชีพถ้ามีลุงยังชีพเข้ามาอีก จะให้เฉลี่ยกันไปหมู่บ้านละเท่าๆกัน หรือถ้าหมู่ไหนได้รับลุงยังชีพจากภายนอกมาแล้ว ถ้าท่านอยู่ลำดับที่ ๑ แล้วถ้ามีลุงยังชีพมาผ่านทางอบต.ก็ให้ท่านไปอยู่ในระดับสุดท้าย ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านมีความคิดเห็นอย่างไรเสนอได้เลยครับ

นายปัญญา ทองแถม (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗) - ในส่วนของลุงยังชีพที่ผ่านทางอบต.มานั้น ผมคิดว่าอย่างที่ท่านนายกได้กล่าว ผมก็เห็นด้วยคือก็จับฉลากแล้วถ้าหมู่ไหนอยู่ลำดับที่ ๑ ก็ให้ได้ก่อน ส่วนในของที่ได้จากเอกชนโดยไม่ผ่านทางอบต. เราก็ก็นับตรงนั้น เพราะเขาตั้งใจไปที่หมู่บ้านๆ ส่วนที่จะได้ของอบต.อีกนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะได้

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.๗) - ผู้ใหญ่ท่านอื่นลองเสนอความคิดเห็นดูครับ ผู้ใหญ่ปัญญาเสนอแบบนี้ผู้ใหญ่หมู่ ๘ ก็เห็นด้วย

นายธีระยุทธ พลเลิศ (กำนันตำบลจรเข้มหาญ) - ในส่วนของผมก็เห็นด้วยกับผู้ใหญ่ทั้งสอง และในส่วนของการจัดลุงยังชีพในวันพรุ่งนี้ ซึ่งตรงกับวันประชุมประจำเดือนของผู้ใหญ่บ้าน ผมอยากสอบถามว่าทางผู้ใหญ่บ้านอาจจะต้องไปประชุมที่อำเภอ หรือเขาต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ ผมจะได้ไปนำเรียนกับท่านนายอำเภอว่าต้องมาร่วมงานที่นี่

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.๗) - ในส่วนนี้ผมได้แจ้งกับท่านนายอำเภอแล้วครับ ผมขออนุญาตแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลของเราไม่ต้องไปร่วมประชุม ท่านนายอำเภอรับปากแล้วครับ

นางสาววิไลรัตน์ สะอาดเยี่ยม (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖) - ในส่วนมากที่ได้รับจากเอกชนมามันจะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆมากกว่าของจะไม่ได้มากเหมือนกลับมาทางจากอบต.

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - ท่านผมขอเสริมผู้ใหญ่หมู่ ๖ ครับ ต่อไปนี้ที่จะได้นั้น ผมคิดว่าน่าจะเป็นของเอกชนซะทั้งหมด มันจะไม่ได้ครบทั้งตำบลเหมือนในครั้งนี้นี้ ที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่ต่อไปนี้ ถ้าเอกชนเข้ามาอาจจะไปลงที่หมู่ ๖ แล้วถ้ามีเอกชนเข้ามาผ่านทางอบต. ทางอบต.ก็จะมีภาระหน้าที่จัดการแจ้งว่าให้ไปลงหมู่ไหนตามลำดับในการจับฉลาก

นายรัชชัย บุขบรรณ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙) - ผมคิดว่าต่อไปนี้คงได้มาไม่เยอะอย่าง ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ ชุด ผมคิดว่าน่าจะไปเน้นที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จะดีกว่า ให้ดูช่วงอายุคนเน้นตรงนี้ครับ ผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องมีมาอีกแล้ว

นายรัชชัย บุขบรรณ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙) - ผมคิดว่าถ้าเราได้ตกลงกันทุกหมู่สมาชิกด้วยผู้ใหญ่บ้านด้วยอย่างหมู่ ๕ ได้ ๒ ชุดแล้วถ้ามีลุงมาจากทางอบต.ก็อาจจะให้เว้นไปก่อนแล้วให้กับหมู่อื่นแทน

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - ตกลงแล้วเราจะมีมติอย่างไรดีครับ

นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิกหมู่ที่ ๒) - ที่คุยกันก่อนหน้าที่ผู้ใหญ่จะมานั้น ได้คุยกันไว้ว่า ในกรณีที่มีเอกชนมาส่วนตัวในหมู่ ก็คิดว่าตรงนั้นได้แล้ว ถ้ามีมาผ่านทางอบต.อีกก็คุยกันว่าจะให้จับฉลากทิ้งไว้เพื่อคอยรองรับลุงยังชีพที่จะมาเราจะไม่ต้องเรียกประชุมกันอีก ส่วนในความคิดผมมันถ้าได้แล้วก็ควรจะเว้นไว้แล้วให้หมู่อื่นครับ

นายเฉลิมชัย โถแพ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘) - ในกรณีอย่างมีผมนั้นมี ๑๔๐ คริวเรือนแล้วได้รับถุงยังชีพจากข้างนอกมาแค่ ๘๐ กว่าคริวเรือน แล้วในส่วนที่เหลือนั้นจะนับไหมครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.๖) - พอเราได้มีการพูดคุยมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะ ในกรณีที่ไม่ครบนั้น ผมคิดว่าสมควรเติมให้ครบ พุดง่ายๆว่าในส่วนของเอกชนมาแล้วไม่ครบนั้นผมก็คิดว่าควรเติมให้ครบ

นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิกหมู่ที่ ๒) - ในส่วนที่มาไม่ครบนั้นผมคิดว่าควรให้หมู่บ้านบริหารกันไป ส่วนคนที่จะได้จากทางอบต.นั้น ผมคิดว่าควรจะจับฉลากกันเหมือนเดิม คนที่ได้กับเอกชนข้างนอกนั้นก็ให้เขาบริหารกันเองครับ ถ้าเอกชนมาก็ให้อยู่ลำดับเดิมไม่ต้องไปต่อท้าย

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - ท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอสรุปคือ วันนี้เราจะทำการจับฉลากเพื่อเรียงลำดับในการรับถุงยังชีพ และถ้าแต่ละหมู่ได้รับถุงยังชีพจากเอกชนที่เข้ามาในหมู่ของตนเองก็ให้ท่านบริหารจัดการภายในหมู่ ส่วนในการเรียงลำดับเพื่อรับถุงยังชีพจากหน่วยงานที่ผ่านมาจากอบต.นั้นก็ยังคงใช้ลำดับเดิมไม่ต้องไม่ต่อลำดับสุดท้าย ต่อไปจะทำการจับฉลากเลยนะครับ

ลำดับที่ ๑ คือหมู่ที่ ๒

ลำดับที่ ๒ คือหมู่ที่ ๙

ลำดับที่ ๓ คือหมู่ที่ ๗

ลำดับที่ ๔ คือหมู่ที่ ๕

ลำดับที่ ๕ คือหมู่ที่ ๔

ลำดับที่ ๖ คือหมู่ที่ ๖

ลำดับที่ ๗ คือหมู่ที่ ๓

ลำดับที่ ๘ คือหมู่ที่ ๑

ลำดับที่ ๙ คือหมู่ที่ ๘

ท่านสมาชิกมีเรื่องอะไรจะแจ้งอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางอรุณี ทองชาติ)

เลขานุการ สภา อบต.

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ สะอาดเอี่ยม)

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)

(นายชนะพันธ์ สุดใจ)

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ทองแถม)

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา พลเลิศ)

ประธานสภา อบต. จรเข้ใหญ่